



จดหมายข่าว

ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สารบัญ

เรื่อง

หน้า

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ” สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ๑

กษ.ศก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๑

กษ.ศก. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระเกษตรบูรณาการ (พืชเศรษฐกิจและปศุสัตว์เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๒

กษ.ศก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๒

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยมี ที่ร้อนสูงในพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ๓

สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการโรงสีเพื่อประกอบการ พิจารณาต่ออายุการรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานจังหวัด ศรีสะเกษ ๓

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ๕

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุ ผลไม้ทั้งเปลือกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ๕

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรอำเภออุษาคเนย์ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๗ ๖

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ๖

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ลงพื้นที่จัดประชุมการวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาของเครือข่ายคนลุ่มน้ำมูน (คนม.)	๗
โครงการชลประทานศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ	๘
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง “เขื่อนราษีไศล” สำนักงานชลประทานที่ ๘ เข้ารับเรื่องกับสมาคมคนทามเขื่อนราษีไศล ขอให้เร่งรัดการจัดประชุม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศล	๘
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจโครงการซ่อมแซม แหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๙
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swabs โครงการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีก และตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตในจังหวัด ชายแดน (CDC)	๑๐
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สุ่มประเมิน การเจริญเติบโตและความหนาแน่นของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ	๑๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	๑๑
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗	๑๒
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (FAF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๒

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖
ของสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด

๑๓

ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

๑๔

ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

๑๔

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสร้างการรับรู้ และชี้แจงแนวทางขั้นตอน
การปฏิบัติประเด็นการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๑๕



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ” สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นางสาววันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เว้ากันยามเช้า ชาวศรีสะเกษ” สภากาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เพื่อพบปะส่วนราชการ ในจังหวัดศรีสะเกษ และปรึกษาข้อราชการต่าง ๆ ร่วมกัน



กษ.ศก. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาววันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ จำนวน ๘ ราย วงเงินกู้รวม ๗,๐๐๙,๗๐๙ บาท

กษ.ศก. จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระเกษตรบูรณาการ (พืชเศรษฐกิจและปศุสัตว์เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาววันสิริ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระเกษตรบูรณาการ (พืชเศรษฐกิจและปศุสัตว์เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีพุทธเศรษฐ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมร่วมพิจารณาดังนี้ ๑. แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระเกษตรบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ ประกอบด้วย ๑) พืชเศรษฐกิจ : หอมแดงศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ข้าว พริก กาแฟ ส้มโอ และสมุนไพรมะพร้าว ๒) ปศุสัตว์เศรษฐกิจ : โคเนื้อ และไก่พื้นเมือง ๓) “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกผักไฮยาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ๒. ปลูกผักไฮยาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ๓. โปรแกรมเดินทางท่องเที่ยว สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

กษ.ศก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาววันสิริ เจริญวิทย์ธนเดช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑) เป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๒) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ๓) ประเด็นการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๔ ประเด็น ๔) โครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ทุกแหล่งงบประมาณ) ตามแบบ กษ.๑ และแบบ กษ.๑-๑



เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยที่ร้อนสูงในพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล



วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายถวัลย์ สามทอง เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยที่ร้อนสูงในพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล ณ สวนทุเรียน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากผลกระทบที่เกิดขึ้น เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้แนะนำวิธีการฟื้นฟูระยะสั้นแก่เกษตรกร โดยให้ปลิดดอก ผล และกิ่งออกบางส่วน เพื่อลดภาระของต้น จะช่วยรักษาชีวิตของต้นไม้ผลไว้ได้ เนื่องจากความต้องการใช้น้ำและอาหารจะลดลงอย่างมาก สามารถทนทานต่อสภาวะแล้งได้ยาวนาน ซึ่งจะฟื้นตัวได้เร็วและให้ผลผลิตได้ในฤดูกาลผลิตปีต่อไป ในการฟื้นฟูระยะยาวได้แนะนำให้เกษตรกรแบ่งพื้นที่จัดแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำ โดยช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และบูรณาการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการโรงสีเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานจังหวัดศรีสะเกษ



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิชาติ จิริงดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการโรงสีเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียมรัมย์ จำกัด บริษัท สิริมงคลไรซ์ จำกัด บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด อำเภอมืองศรีสะเกษ และ โรงสีข้าวโชคชัยไพบูลย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปรากฏว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกแห่ง

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุม บึงระนาม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางวิชาการ ในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยมีหน่วยให้บริการทั้ง ๑๓ คลินิก ประกอบด้วย ๑) คลินิกพืช โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ๒) คลินิกดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ๓) คลินิกสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ๔) คลินิกประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ๕) คลินิกอารักขาพืช โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ๖) คลินิกชลประทาน โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ๗) คลินิกสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ๘) คลินิกกฎหมาย โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ๙) คลินิกบัญชี โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ๑๐) คลินิกเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ๑๑) คลินิกหม่อนไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ๑๒) คลินิกยางพารา โดย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ๑๓) คลินิกข้าว โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ซึ่งมีเกษตรกรผู้สนใจได้เข้ารับบริการตามคลินิกต่าง ๆ จำนวนกว่า ๒๐๐ ราย

นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนอีกด้วย เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วเป็นการเริ่มต้นไถหว่านเพื่อทำนาปี ได้ทำความเข้าใจแก่เกษตรกร พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาดินและน้ำอย่างเหมาะสม “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน” ห้ามเผาตอซังหรือฟางข้าว เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ แนะนำเกษตรกรนำวัสดุทางการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ที่มากขึ้น และยังเป็นความร่วมมือขับเคลื่อนนวาระจังหวัด “เกษตรบูรณาการ” ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซีวีปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาอีกด้วย



ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ นางสาวอังคณา ซ่อประพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และคณะทำงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามสำรวจความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้มีความสำคัญ เสริมสร้างจุดแข็ง สร้างเครือข่าย และความยั่งยืนของเกษตรกรเป็นหลักสำคัญ โดยมีเกษตรกรต้นแบบเพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้ ดังนี้ ๑) นางศุภสีดา ไสกระจำง โครงการเกษตรกรต้นแบบ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ๒) นายสอง สะอึ้งทอง ศูนย์เรียนรู้พลังสะอาด โขล่ำเชลล์ เพื่อการเกษตร ๓) นางแรม เขตนิมิต ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) บ้านหนองหิน หมู่ ๒ อำเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ ๔) นางเตือนใจ นันทนพงศ์ โครงการเกษตรกรต้นแบบ ด้านการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ



วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายศิวกร เกลียวศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก เพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ แห่ง ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรอำเภออุษันธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๗



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวทวินน จังพานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรอำเภออุษันธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๑๓๑,๗๐๐ กิโลกรัม โดยมี ตัวแทนประธานกลุ่มและตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมส่งมอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว



วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ ๗ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ลงพื้นที่จัดประชุมการวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๗



วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายไพฑูรย์ ยังรักษา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา มอบหมายให้ นายพนารัตต์ ลัทธะโล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายธนา ทองเฉลิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ลงพื้นที่จัดประชุมการวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำ PL๘ เพื่อขอส่งน้ำในการเตรียมแปลงปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของเครือข่ายคนลุ่มน้ำมูน (คนม.)



วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายไพฑูรย์ ยังรักษา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา มอบหมายให้ นายพนารัตต์ ลัทธะโล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของเครือข่ายคนลุ่มน้ำมูน (คนม.) ร่วมกับ นายศุภกร ภูคำแสง นักวิชาการจัดหาดินชำนาญการ กรมชลประทาน และนายกฤษกร ศีลารักษ์ พร้อมตัวแทนราษฎรเครือข่ายคนลุ่มน้ำมูน (คนม.) ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการชลประทานศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ



วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายจรัส สอนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ที่ยังไม่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๑ โครงการชลประทานศรีสะเกษ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง “เขื่อนราษีไศล” สำนักงานชลประทานที่ ๘ เข้ารับเรื่องกับสมาคมคนทามเขื่อนราษีไศล ขอให้เร่งรัดการจัดประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศล



วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ศูนย์ราชการสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง อำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสุรินทร์ ศิริอนันต์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง มอบหมายให้ นายศรัณยู ประทุมศาลา วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมเรื่องกับสมาคมคนทามเขื่อนราษีไศล โดยเนื้อหาขอให้เร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศล เพื่อให้เป็นไปตามข้อเลือกร้องของสมาชิกคนจน ๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าชดเชยที่ดิน ๒) เรื่องตรวจสอบสิทธิผู้ยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ๓) เพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูผลจากโครงการ เขื่อนราษีไศล ๔) เร่งรัดติดตามความคืบหน้ามติคณะกรรมการที่ประชุมเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ แต่ยังไม่ร่างต่อกระทรวงหรือกรมการระดับกระทรวง



สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗



วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการสำรวจโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก ของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสรุปผลสำรวจโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น ๕ ตำบล ๑๕ โครงการ



ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายสัตวแพทย์พันธ์เวโรจน์ บุษาวัดณ์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบอำนาจจาก นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และเสนอพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาคอเน็ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swabs โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีก และตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตในจังหวัดชายแดน (CDC)



วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swabs โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีก และตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตในจังหวัดชายแดน (CDC) พื้นที่ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ศวพ.สุรินทร์ พร้อมได้มอบเวชภัณฑ์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ใช้ในฟาร์มของเกษตรกร



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สู่ประมงการเจริญเติบโตและความหนาแน่นของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายชัยสิทธิ์ เสนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวติญากรณ กากแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกับนายยุทธจิต พวงอินทร์ ประมงอำเภออุษาคเนย์ ลงพื้นที่สู่ประมงการเจริญเติบโตและความหนาแน่นของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ณ หนองซอแง ต่าบลจะดง อำเภอยุทธย จังหวัดศรีสะเกษ (ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแหล่งน้ำเก่า ปี ๒๕๖๐) เพื่อวางแผนจับสัตว์น้ำขึ้นใช้ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมิน ฟาร์มมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ



วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายชัยสิทธิ์ เสนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาววรรณกร คันคร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายวานิช ศรีวิชัย นักวิชาการประมง และนางนัฐภาภรณ์ ดวงสมร พนักงานผู้ช่วยประมง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฟาร์มฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอขุนหาญ อำเภออุษาคเนย์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขามเฒ่า และอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม และวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ ราย

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗



วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายอิสระ สุวิทยาภรณ์ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนธภ นิชุรัมย์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (FAF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมໄໝະ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมงจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (FAF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายอิสระ สุวิทยาภรณ์ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนธภ นิชุรัมย์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (FAF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมໄໝະ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ของสหกรณ์การเกษตรราชสีไศล จำกัด



วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ของสหกรณ์การเกษตรราชสีไศล จำกัด พร้อมด้วย นายยงยศ บุญนาคม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายภิญโญ ศรีสุนนท์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ฌ หนองประชุมสหกรณ์การเกษตรราชสีไศล จำกัด ชั้น ๒ ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ท่านสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะสมาชิก ได้แสดงความยินดีและชื่นชมในการดำเนินงานของสหกรณ์ จากความร่วมมือของสมาชิก และคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงิน การส่งเสริมการออม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ลดการก่อหนี้เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และได้แนะนำเรื่องการสมัครประกันสังคม มาตรา ๔๐ หลักประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คุณสมบัติของผู้สมัครและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้สมาชิกนั้นได้มีเงินออมซึ่งมีประโยชน์แก่สมาชิกเอง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรราชสีไศล จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมฯ จำนวน ๑๕๘ คน ปีบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงาน ๓๕๙,๙๗๘,๘๙๕.๒๑ บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ ๑๙,๘๕๕,๑๒๕.๐๗ บาท ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้มีมติพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนด



ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗



วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายศุภกิตต์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลไกสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีพทุทธิเศรษฐ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗



วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายศุภกิตต์ ปกป้อง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางจิรัชติกานต์ ท้วมประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสร้างการรับรู้ และชี้แจงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ ประเด็นการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน



วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ว่าที่พันตรี ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ พื้นที่ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในรอบสัปดาห์ (๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ และห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ประกอบกับรายงานมาตรการและแนวทางการดำเนินการลดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ดังนี้

๑. ให้ยกระดับการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่จังหวัดอย่างเข้มแข็ง จริงจัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
๒. ให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) เพื่อวางแผนการปฏิบัติการที่ถูกต้องและแม่นยำ
๓. ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัยจากทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
๔. ยกระดับมาตรการดูแลผลกระทบต่อประชาชน
๕. ดูแลผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา หรือศูนย์เด็กเล็ก
๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
๗. กรณีสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง ให้นายอำเภอเข้าควบคุม สั่งการการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยเร่งด่วนอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

โดยมี นายพีระพงษ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายกนก ชียงคบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ และนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

โทร: ๐๔๕-๖๑๒๙๒๔ โทรสาร: ๐๔๕-๖๑๒๙๒๕

Email : paco_ssk@opsmoac.go.th

Website : www.opsmoac.go.th/sisaket

Facebook : สอนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ